

## Tin tức

### EVN quyết tâm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số

Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có buổi trao đổi trực tuyến về nội dung chuyển đổi số với các chuyên gia Ấn Độ thuộc Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG. Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐQT EVN và ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN chủ trì buổi làm việc.

Trong buổi trao đổi, các chuyên gia tại đầu cầu Ấn Độ trình bày về chuyển đổi số, ý nghĩa của công tác chuyển đổi số; kỹ thuật chuyển đổi số trong ngành năng lượng; các yếu tố hỗ trợ tạo nên thành công trong việc chuyển đổi số,...

Bên cạnh đó, KPMG cũng chia sẻ những hiệu quả từ chuyển đổi số trong các đơn vị điện lực ở Ấn Độ (tất cả các lĩnh vực nguồn điện, truyền tải, phân phối); chia sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số thành công tại một số đơn vị điện lực ở Thụy Điển, Australia mà KPMG triển khai.

Theo KPMG, chuyển đổi số là sự kết hợp của kinh doanh, công nghệ và các công cụ hỗ trợ. Các chuyên gia cũng đưa ra một số tư vấn dành cho EVN như nên tập trung chuyển đổi số vào lĩnh vực quản lý tài sản, quản lý nguồn nhiên liệu đầu vào,...

EVN cũng đề xuất KPMG tiếp tục tổ chức các buổi trao đổi tiếp theo, tập trung vào từng dự án, chuyên đề cụ thể để EVN nghiên cứu, triển khai. Trước mắt, là công tác quản lý tài sản về khối nguồn mà Tập đoàn đang thực hiện.

Tập đoàn đã đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2020, thay vì năm 2025 như trước đây, ông Trần Đình Nhân cho hay.

### Diễn văn của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại lễ kỷ niệm 51 năm ngày thành lập và công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty



Trước hết thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, CNVC và người lao động đã và đang công tác và làm việc trong toàn Tổng công ty, xin gửi lời cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đã đến tham dự buổi Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty và kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Như các đồng chí đã biết, đúng ngày này 51 năm về trước, ngày 06 tháng 10 năm 1969, Công ty Điện lực, tiền thân của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ngày nay, ra đời và hoạt động với đầy đủ tư cách pháp nhân và là một trong những công ty quốc doanh lớn nhất của miền Bắc xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Việc chuyển từ một Cục quản lý nhà nước sang hình thái sản xuất kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, đồng thời làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực điện năng, đây là một bước chuyển hóa quan trọng về cơ chế, không những tạo ra một bước phát triển mới gắn chặt những nhiệm vụ chính trị của một ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng đây còn là một bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Điện lực ở Việt Nam sau này.



Tiếp bước truyền thống vẻ vang 51 năm xây dựng, phát triển và được dày công vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ cán bộ, CNV và người lao động, thế hệ các cán bộ lãnh đạo, CNV và người lao động ngày nay đã và đang kế thừa xuất sắc truyền thống vẻ vang đó, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần làm rạng rỡ truyền thống 51 năm ngày thành lập Tổng công ty và 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực cách mạng Việt Nam. Tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết để đổi mới, năng động và sáng tạo, với phương châm “Đổi mới - Hành động - Chuyên nghiệp - Hiệu quả” Tổng công ty Điện lực miền Bắc với khẩu hiệu “Vì niềm tin của bạn” cùng ba trụ cột “Con người - quy trình - công nghệ” quyết tâm vươn lên giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, phấn đấu trở thành một “doanh nghiệp số”, nhà phân phối và kinh doanh điện năng hàng đầu ở Việt Nam, tiến tới ngang tầm các Công ty Điện lực ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới góp phần cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành và hoàn hành xuất sắc các nhiệm vụ và sứ mệnh được Đảng và Nhà nước giao cho, luôn xứng đáng là một đơn vị “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, [xem chi tiết](#).

### **Lễ Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc**

Ngày 06/10/2020 tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp; đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực miền Bắc; đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội, Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư Đảng bộ bộ phận các đơn vị thuộc Tổng công ty và 322 đảng viên đang sinh hoạt tại 17 Chi bộ Cơ quan Tổng công ty.

Phát biểu tại Lễ Công bố, đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh: việc thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng bộ về tổ chức trong hệ thống chính trị của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phù hợp với các quy định của Trung ương Đảng và thực tiễn hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong thời kỳ mới.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đồng chí Lê Văn Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty đã gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tin tưởng giao trọng trách này, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Tổng công ty và 332 đảng viên thuộc 17 Chi bộ cơ quan Tổng công ty, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của các khu vực trên địa bàn của Tổng công ty quản lý, [xem chi tiết](#).



## Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng



Ngày 01/10/2020, tại Hải Phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng).

Theo đó, từ ngày 01/10/2020 ông Vũ Đức Hoan thôi giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; ông Nguyễn

Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng từ ngày 1/10/2020.

Phát biểu tại buổi lễ Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc bà Đỗ Nguyệt Ánh cho rằng: Trong thời gian tới với tầm quan trọng của PC Hải Phòng đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như trong tất cả các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công tác cán bộ phải được thực hiện một cách cẩn trọng, lựa chọn được cá nhân lãnh đạo có đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, uy tín để tiếp tục lãnh đạo PC Hải Phòng giữ vững truyền thống trong nhiều năm qua. Chính vì vậy Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn xác định PC Hải Phòng phải là bộ mặt của Tổng công ty, đó là cũng mục tiêu trong nhiệm kỳ vừa qua và trong nhiệm kỳ 2021-2025. PC Hải Phòng phải là đơn vị dẫn đầu trong Tổng công ty, vì thành phố Hải Phòng có tầm quan trọng với tất cả lợi thế trong đó là những chiến lược để phát triển kinh tế xã hội khu vực Vịnh Bắc bộ đang tập trung tại khu vực, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Phòng từ ngày 01/10/2020, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu: Với kinh nghiệm lãnh đạo đã từng trải qua tại đơn vị, ông Thiện sẽ cũng tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV PC Hải Phòng phải hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2020 và toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch 2016-2020, [xem chi tiết](#).

## EVNNPC sát hạch bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc

Dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh, ngày 02/10/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức sát hạch bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (BA3) với sự tham gia của hai ứng viên gồm ông Đỗ Mạnh Hùng – Chuyên viên Ban Tổng hợp EVNNPC và ông Lê Quang Trung – Trưởng phòng Kỹ thuật PC Hưng Yên.



Theo đánh giá của Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi, các ứng viên đều là những cán bộ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý đồng thời hiểu rõ những nhiệm vụ chính cũng như thực trạng của Tổng công ty và các đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Do BA3 là đơn vị mới được thành lập và đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nên hai ứng viên tham gia sát hạch lần này phải đứng trên góc độ là nhà quản lý cấp Tổng công ty để nhận diện những tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng, bao gồm cả lưới điện 110kV, trung và hạ áp, đánh giá ảnh hưởng của những tồn tại đó tới mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục, theo như yêu cầu của Tổng Giám đốc EVNNPC.

Kết thúc phần thuyết trình, các ứng viên trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng sát hạch, ngoài ra, kết quả thi cũng tùy thuộc vào kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử và giải quyết tình huống quản lý của ứng viên, [xem chi tiết](#).

## Lễ khánh thành công trình Trường mầm non Lý Bôn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng



Sáng ngày 02/10/2020 UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường mầm non Lý Bôn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Đến dự buổi Lễ và cắt băng khánh thành có ông Hà Ngọc Chiến, UVBCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Bế Minh Đức - Tỉnh Ủy viên, Phó trưởng

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo Huyện Bảo Lâm và đại diện các nhà tài trợ.

Công trình được xây dựng trên diện tích 3.742 m<sup>2</sup> gồm các hạng mục: Nhà hội đồng xây dựng 02 tầng, Gồm 7 phòng: 01 phòng hiệu trưởng; 01 phòng hiệu phó, 01 phòng hội đồng, 01 phòng thể chất, còn lại là phòng y tế, hành chính; nhà 5 phòng học, xây dựng 02 tầng; Nhà bếp + nhà công vụ, xây dựng 02 tầng và các hạng mục khác, gồm: Sân nền, kê chắn đất, Nhà bảo vệ, nhà để xe, cổng, hàng rào, sân vườn... được xây dựng khang trang, đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

Tổng mức đầu tư công trình: 12,49 tỷ 378 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đạt được mục tiêu của dự án, tạo điều kiện tốt hơn nơi học tập, sinh hoạt và giảng dạy của nhà trường, học sinh an tâm học tập và vui chơi trong môi trường đảm bảo các tiêu chí của ngành giáo dục đề ra, giáo viên yên tâm công tác. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Lý Bôn nói riêng và huyện Bảo Lâm nói chung, [xem chi tiết](#).

## Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc với UBND tỉnh Thái Bình

Ngày 30/9, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Lê Quang Thái - phó Tổng Giám đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình. Làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Thái Bình có các ông: Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố, UBND xã Vũ Lạc.



Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã báo cáo khái quát về tình hình cung cấp điện, đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung và của Công ty Điện lực Thái Bình nói riêng đã đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó đồng chí cũng đã báo cáo về dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV thành phố 2 và nhánh rẽ được Ban Quản lý dự án lưới điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai từ năm 2018, theo kế hoạch dự án hoàn thành và đóng điện vào cuối năm 2020; tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành, UBND Thành Phố và UBND xã Vũ Lạc phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án lưới điện tiến hành ngay khảo sát, thống nhất địa điểm, vị trí xây dựng trạm biến áp 110kV thành phố 2 và nhánh rẽ; Làm nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, đền bù và giải phóng mặt bằng... để bàn giao cho đơn vị thi công công trình, [xem chi tiết](#).

## Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

- Tổng công ty đã có văn bản số: 5052/EVNNPC – KD ngày 25 tháng 09 năm 2020 về việc triển khai chương trình số hóa nhằm triển khai công tác này đạt hiệu quả, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVNNPC và EVN đối với hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
- Để hoàn thành mục tiêu đề ra về việc thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; Điện lực Kim Bôi, PC Hòa Bình đã triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền; phối hợp với ngân hàng, nhà mạng Viettel, VNPT tổ chức các đợt quảng bá về các tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, ví điện tử, qua email, đồng thời hướng dẫn khách hàng các thao tác để thực hiện mở ví điện tử và thực hiện thanh toán.

## Công tác Kỹ thuật - An toàn



- Vừa qua đã xảy ra sự cố đường dây 110kV tại xã Lóng Luông, huyện Văn Hồ, gây nhảy máy cắt bảo vệ đường dây tại Trạm biến áp 110kV Mộc Châu (PC Sơn La) và Trạm biến áp 110kV Mai Châu (PC Hòa Bình). Sự cố không gây mất điện kéo dài, do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc đã kịp thời thay đổi kết dây cấp điện, [xem chi tiết](#).

- Điện lực Tiên Yên, PC Quảng Ninh đã hướng dẫn, vận động người dân, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền về hành lang an toàn lưới điện qua nhiều hình thức: văn bản, tờ rơi, đài phát thanh; kịp thời phát hiện và khai báo với chính quyền địa phương về các trường hợp vi phạm.



## Đầu tư xây dựng



- PC Cao Bằng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công máy biến áp T1 công suất 63MVA tại trạm 110kV Cao Bằng. Việc đóng điện thành công dự án, đáp ứng mục tiêu chống quá tải cho TBA 110kV Cao Bằng, đảm bảo nhu cầu tăng trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2025 theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng đã được phê duyệt.

- PC Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công MBA T1 trạm 110kV Đức Thắng thuộc công trình: “Thay thế MBA T1- 40MVA TBA 110kV Đức Thắng - Bắc Giang”. Đây là máy biến áp thuộc diện theo dõi đặc biệt, có nguy cơ sự cố cao, cần sớm được sửa chữa.





• Ban Quản lý Dự án lưới điện miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công dự án trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 76,123 tỷ đồng. Việc khởi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án đáp ứng nhu cầu phụ tải Thành phố Lào Cai và khu vực lân cận, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất

lượng điện năng cho lưới điện khu vực.

• Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực miền Bắc đã đóng điện thành công đợt 1, chính thức đưa vào vận hành công trình: “Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV lộ 175 nhiệt điện Uông Bí đến trạm 110kV Chợ Rộc”. Dự án có tổng mức đầu tư trên 95,7 tỷ đồng.



## Đào tạo



• PC Sơn La phối hợp đối tác tổ chức lớp tập huấn cấp điện và hợp đồng theo phương thức điện tử trên chương trình CMIS3.0. 27 nhân viên là các Trưởng phòng kinh doanh, giao dịch viên và các nhân viên quản lý hợp đồng của các Điện lực trực thuộc. Buổi tập huấn hướng dẫn các học viên thực hiện tiếp nhận và giải quyết 10 loại dịch vụ điện theo phương thức điện tử; các nghiệp vụ được hướng dẫn trực quan, sinh động.

• Công ty CNTT Điện lực miền Bắc đã phối hợp với Thường trực ban chỉ đạo ATTT của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Ban Viễn thông và công nghệ thông tin tổ chức cuộc diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin với sự tham gia của hơn 50 cán bộ. Cuộc diễn tập năm nay gồm: Khắc phục sự cố mạng WAN tại 20 TNH, Chuyển hướng kết nối của các đơn vị từ 20 TNH về tại Linh Đàm để kết nối vào hệ thống mạng tại Cửa Bắc và kết sang hệ thống mạng của EVN; Khắc phục sự cố lỗi Firewall WAN để không gây gián đoạn thông tin; khắc phục sự cố máy chủ GIS-DB do bị nhiễm mã độc, mã hoá dữ liệu.



## Văn hóa doanh nghiệp



• Vừa qua PC Hà Tĩnh đã bồi huấn Văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV khối văn phòng Cơ quan Công ty với chuyên đề “Giá trị cốt lõi của EVNNPC”. Với mục đích giúp CBCNV hiểu và thấm nhuần các giá trị cốt lõi để thực thi, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chuyên đề đi sâu vào phân tích 04 cặp giá trị cốt lõi đó là: Chất lượng - Niềm tin; Tôn trọng - Trách nhiệm; Chuyên nghiệp – Hiệu quả; Hợp lực - Chia sẻ. Ngoài ra, để

nâng cao kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, PC Hà Tĩnh cũng đã tổ chức khóa tập huấn “Văn hóa doanh nghiệp cho Cán bộ quản lý cấp 4”.

- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về điện (tiêu chí số 4), trong những năm qua Điện lực Chiêm Hóa, PC Tuyên Quang đã thực hiện, triển khai nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả tích cực, tạo diện mạo cho huyện Chiêm Hóa kinh tế phát triển nông thôn đặc biệt tiêu chí về điện phải đạt trên 95% số hộ có điện lưới Quốc gia và đảm bảo an toàn và chất lượng điện áp, [xem chi tiết](#).



- Hướng tới hình ảnh người phụ nữ của xã hội hiện đại, phụ nữ ngành điện của thế hệ 4.0, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Phú Thọ đã và đang xây dựng nên những người phụ nữ với tâm thái độc lập, tự tin, không ngại khó, ngại khổ, đảm việc nhà và giỏi việc cơ quan, mạnh mẽ mà không khô khan, mềm mại mà không yếu đuối, [xem chi tiết](#).

## Tin Đoàn thể - An sinh xã hội

- Nhân dịp chuẩn bị đón tết Trung thu năm 2020, Đoàn Cơ sở PC Lai Châu đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho 10 cháu là con của đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo... với tổng giá trị quà thăm hỏi là 10 triệu đồng. Đây là một hoạt động ý nghĩa động viên khích lệ tinh thần cho đoàn viên của Công ty, qua đó đã chia sẻ phần nào khó khăn, động viên tinh thần, giúp đoàn viên yên tâm công tác



- Nhân dịp Tết Trung Thu, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và tập thể Nữ công Công ty tới thăm hỏi và tặng 58 phần quà cho học sinh khuyết tật trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ những khó khăn của các em học sinh bất hạnh, thiết thòi, động viên các em phấn đấu, vượt lên số phận, đạt thành tích cao trong học tập và hòa nhập tốt với xã hội.

- Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ ra mắt Ban Chỉ huy quân sự và Tiểu đội tự vệ theo QĐ số 2663/QĐ-BTL ngày 28/8/2020 của Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô HN. Việc thành lập Ban Chỉ huy Quân sự và Tiểu đội dân quân tự vệ góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại đơn vị cũng như đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ điện liên tục, an toàn cho người dân trong khu vực.



## Gương điển hình tiên tiến



Theo chia sẻ của Ông Mai Quốc Mùi, Giám đốc Điện lực Đà Bắc: “Phan Tất Thành là người tổ trưởng có đức tính giản dị, ham học hỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, thân thiện, gần gũi với anh em trong đơn vị, coi đồng nghiệp như là những anh em thân thiết của mình, sẵn sàng giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp khó khăn. Trong công việc thì gương mẫu, tận tụy, xông xáo có trách nhiệm. Luôn tìm tòi học hỏi để tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm nâng

cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện”, [xem chi tiết](#).

• Ngày nay nét đẹp của phụ nữ không chỉ là “Công, dung, ngôn, hạnh” mà còn là “Trí tuệ, bản lĩnh”. Đây cũng là những phẩm chất của nữ cán bộ công nhân viên Nguyễn Thị Thanh Nga - Giao dịch viên của Điện lực Lục Nam thuộc Công ty Điện lực Bắc Giang. Chị luôn là tấm gương sáng để các lớp trẻ học tập, [xem chi tiết](#).

• Vất vả là thế, chị vẫn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Cái kho Vật tư thiết bị khô khan được chị “phù phép” bằng những chậu hoa hồng. Mát tay chăm sóc, chậu nào cũng sai hoa, ngày đêm tỏa hương khoe sắc. Chẳng những cần mẫn, tỉ mỉ trong công việc, chị còn rất giỏi thủ thuật, may vá. Dù không học qua trường lớp nào, chị chỉ mày mò, xem các clip hướng dẫn trên mạng, thế mà chị tự may cho mình được rất nhiều “tác phẩm” đẹp. Mỗi lần xong một chiếc, chị lại khoe với chúng tôi, chúng tôi chỉ biết trầm trồ khen ngợi con người khéo tay, hay làm này, [xem chi tiết](#).



## Tin tham khảo

- 1. EVNNPC: Hơn nửa thế kỷ trọn niềm tin thấp sáng*
- 2. Kế hoạch công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 – 2025*
- 3. Hành trình 29 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (30/9/1991 - 30/9/2020)*
- 4. Giám sát việc triển khai, thực hiện đầu tư điện lưới nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 tại Công ty Điện lực Cao Bằng*
- 5. EVNNPC tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến rà soát tình hình triển khai Dự án KWF3.1*
- 6. Nữ cán bộ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của PC Thanh Hóa*

## Bản tin EVNNPC

**Chỉ đạo:** Ông Lê Văn Trang – Phó TGD

**Tổ chức thực hiện:** Ban Truyền thông

**Điện thoại:** 024.2100653 \*Fax: 024.39263742